

Đại nghĩa diệt thân

Thời Xuân Thu, Vệ Trang Công lấy một cô gái nước Trần, sinh ra con trai là Hoàn. Không lâu sau, mẹ của Hoàn qua đời, Vệ Trang Công liền lập Hoàn làm Thái tử. Trang Công còn có một thê thiếp được ông rất sủng ái, sinh ra một con trai là Châu Dụ. Khi Châu Dụ lớn, rất thích đánh nhau và chơi đao múa kiếm. Đại phu Thạch Thước rất lo lắng về điều này. Một hôm, ông nói với Trang Công: “Châu Dụ rất thích đánh nhau, lại không coi người khác ra gì, nếu để nó nắm giữ binh quyền, Vệ quốc sẽ có đại họa. Nếu đại vương yêu thương Châu Dụ thì nên sớm lập nó làm Thái tử, nếu không thích, nên giết nó đi hoặc đuổi nó ra nước ngoài, nếu không trong tương lai sẽ là mối họa lớn, gây hại cho Vệ quốc.” Thế nhưng Trang Công không để ý gì đến những câu nói đó.

Sau khi Thạch Thước già, con trai là Thạch Hậu lại rất thân với Châu Dụ, ông cấm con trai không được qua lại với Châu Dụ, thế nhưng chẳng ăn thua gì. Thạch Thước than trời: “Như vậy về sau, Vệ quốc sẽ loạn, họ Thạch cũng diệt vong thôi”

Sau khi Trang Công chết, Thái tử Hoàn lên ngôi, gọi là Vệ Hoàn Công. Không lâu sau, Châu Dụ câu kết với Thạch Hậu và Công Thúc Đaoan – người đã chạy sang Trịnh quốc, giết hại Vệ Hoàn Công, và Châu Dụ tự xưng Quân.

Từ đó trở đi, cục diện chính trị của Vệ quốc luôn không ổn định, vì thế Thạch Hậu về nhà xin ý kiến cha. Thạch Thước nói “Hay là để Châu Dụ đích thân đi Trần quốc, mời Trần Hoàn Công cầu cứu Châu Thiên tử, cho phép Châu Dụ được diện kiến Châu Thiên tử, như vậy sẽ có thể có được địa vị hợp pháp cho Vệ Quân.”

Thạch Hậu và Châu Dụ cho rằng cách đó rất hay, liền đích thân đến Trần quốc. Nhưng Thạch Thước đã chạy đến Trần quốc trước, nói với Trần Hoàn Công hai người đó là hai kẻ giết vua. Sau khi Châu Dụ và Thạch Hậu đến được Trần quốc, lập tức bị bắt. Đại phu Vệ quốc giết Châu Dụ, Thạch Thước cũng phá gia nô giết Thạch Hậu.

Người nước Vệ biết việc này, đều khen Thạch Thước “Nêu cao chính nghĩa, bảo vệ sự an bình của Vệ quốc. Đúng là *đại nghĩa diệt thân*.”

Về sau cụm từ “*Đại nghĩa diệt thân*” được dùng để chỉ những người không vì tình riêng mà làm sai pháp luật.

K.N *sưu tâm*